



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๓๑๑๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ - ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑ อาร์เจนตินา

- รัฐบาลจัดการประชุมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการจัดอบรมเกี่ยวกับมุมมองทางเพศให้เป็นไปตามกฎหมาย MICAELA ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

๒ เลบานอน

- รัฐบาลเลบานอนประกาศมาตรการ"ชัตดาวน์" ประเทศ เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มขึ้น

๓ ซาอุดีอาระเบีย

- รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวตลอด ๒๔ ชั่วโมงทั่วประเทศในช่วงเวลาวันหยุดเฉลิมฉลองการออกศีลอดของชาวมุสลิม

๑. อาร์เจนตินา: รัฐบาลจัดการประชุมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการจัดอบรมเกี่ยวกับมุมมองทางเพศให้เป็นไปตามกฎหมาย MICAELA ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

นาง Elizabeth Gómez Alcorta รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรี เพศ และความหลากหลายแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการจัดอบรมเรื่องมุมมองทางเพศและความรุนแรงต่อสตรีตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย MICAELA ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้ตั้งชื่อตามหญิงสาว Micaela García อายุ ๒๑ ปี ที่ถูกลักพาตัวไปข่มขืนและถูกฆาตกรรมในเมือง Gualeguay จังหวัด Entre Ríos เมื่อเดือนเมษายนปี ๒๕๖๐ โดยนาย Sebastián Wagner ฆาตกรซึ่งก่อนหน้านี้ได้ก่อคดีข่มขืนมาแล้วถึง ๒ ครั้ง ได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต (แม้ว่าความเป็นจริง โทษจำคุกตลอดชีวิตในอาร์เจนตินาคือการจำคุก ๒๐ ปี)

เมื่อปี ๒๕๖๑ รัฐสภาได้ผ่านกฎหมาย MICAELA และได้จัดให้มีหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับมุมมองทางเพศและความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคบังคับทั่วประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ทุกระดับชั้นที่ปฏิบัติงานอยู่สามฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ โดยการประชุมนี้มีทั้งผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่นั่งร่วมประชุมด้วยกัน รวมถึงผู้อื่นผ่านระบบการประชุมทางไกล ทั้งนี้ สถาบันสตรีแห่งชาติ (The National Women's Institute) เป็นผู้จัดทำหลักสูตรการอบรมดังกล่าวรวมทั้งกำหนดว่าหน่วยงานใดจะต้องได้รับการอบรม

ในช่วงแรกของการประชุม นาย Sergio Massa ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการประชุมทางไกล ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีของรัฐสภาที่ได้ใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่ออบรมกฎหมาย MICAELA ให้กับสังคมได้รับรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีถึงการที่รัฐจะดำเนินการปกป้องสตรี ซึ่งตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ

ในระหว่างการประชุม นาง Gómez Alcorta รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรี เพศ และความหลากหลายแห่งชาติ กล่าวว่า เป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า ๑๗๐ คน เข้าร่วมการอบรมเรื่องมุมมองทางเพศ อาร์เจนตินาเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายซึ่งมีความก้าวหน้ามากที่สุดในเรื่องการยอมรับสิทธิสตรีและชนกลุ่มน้อย ถึงแม้ว่าช่องว่างของความไม่เท่าเทียมยังคงมีอยู่มากมาย

ที่มา https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/noticias-podio/noticias_1271.html

<https://www.thebubble.com/what-is-in-the-micaela-law-passed-by-congress>

๒. เลบานอน: รัฐบาลเลบานอนประกาศมาตรการ"ชัตดาวน์" ประเทศ เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มขึ้น

คณะรัฐมนตรีเลบานอนได้ประกาศปิดประเทศ ๔ วันภายหลังได้รับรายงานการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยประกาศมาตรการเคอร์ฟิวจะเริ่มบังคับใช้ในคืนวันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม จนถึงเช้าวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี นายฮัสซัน ดิยาบ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำเร็จของรัฐบาลในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อเดือนเมษายน รัฐบาลพยายามควบคุมการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ให้อยู่ในระดับต่ำ และได้เริ่มดำเนินการตามแผน ๕ ระยะ มีการผ่อนคลามาตรการชัตดาวน์ โดยแผนระยะแรกของรัฐบาล อนุญาตให้เปิดธุรกิจขนาดเล็กได้เป็นครั้งแรก อนุญาตให้มีจำนวนผู้เข้าชมในมัสยิดและทำพิธีในโบสถ์ได้ร้อยละ ๓๐ อนุญาตให้มีจำนวนพนักงานตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นักเรียนในโรงเรียนอนุบาล และผู้เข้าคาสิโน ร้อยละ ๗๐ โดยมีเงื่อนไขที่ประชาชนยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด

กระทรวงสาธารณสุขเลบานอน ระบุว่า เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวน ๒๕ คน โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย ทำให้รัฐบาลเกิดความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคระลอกสอง โดยมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนมากจากชาวเลบานอนที่เดินทางกลับประเทศด้วยเที่ยวบินพิเศษ กลุ่มคนเหล่านี้บางคนได้แพร่เชื้อไปยังคนในชุมชนและได้แพร่เชื้อต่อๆ ไปยังผู้อื่นแล้ว

ตามรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ พบว่า เลบานอนกลับมามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และได้มีการยืนยันผู้ติดเชื้อ จำนวน ๘๗๐ ราย มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาหายแล้ว จำนวน ๒๓๔ คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน ๒๖ ราย

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี นายมานัล อับดุล ซามัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า ซูเปอร์มาร์เก็ตจะยังคงเปิดให้บริการในช่วงเคอร์ฟิว ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้รับอนุญาตให้เปิดทำงานได้ และประชาชนจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านในกรณีที่มีเรื่องฉุกเฉินเท่านั้น การชัตดาวน์จะทำให้สามารถตรวจสอบหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และป้องกันไม่ให้เข้าสู่ขั้นตอนของการระบาดในชุมชน

ที่มา <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52637725>

<https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/5/12/lebanon-to-impose-strict-four-day-lockdown-after-coronavirus-rise>

<https://www.aljazeera.com/news/2020/05/lebanon-announces-total-shutdown-coronavirus-spike-200512135251249.html>

๓. ซาอุดีอาระเบีย: รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวตลอด ๒๔ ชั่วโมงทั่วประเทศในช่วงเวลาวันหยุดเฉลิมฉลองการออกศีลอดของชาวมุสลิม

กระทรวงมหาดไทยซาอุดีอาระเบียได้ประกาศเคอร์ฟิว ๒๔ ชั่วโมงทั่วประเทศในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองการออกศีลอดของชาวมุสลิม อีดิลฟิฏรี (Eid-ul-Fitr) หรือ อีด (Eid) ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดรอมฎอน (Ramadan) เป็นเวลา ๕ วัน ในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

การประกาศเคอร์ฟิวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคมถึง ๒๗ พฤษภาคมภายหลังจากเทศกาลถือศีลอดสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการค้าและธุรกิจยังคงเปิดบริการตามปกติเช่นเดิม และประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างอิสระระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา ยกเว้นในเมืองเมกกะซึ่งยังอยู่ภายใต้การประกาศเคอร์ฟิวตลอดเวลา

ก่อนหน้านี้ ซาอุดีอาระเบียได้ประกาศใช้เคอร์ฟิวตลอด ๒๔ ชั่วโมงในเมืองทั่วไปและเมืองใหญ่ ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกมาตรการดังกล่าวเมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนรอมฎอน ยกเว้นในบางพื้นที่ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

มีรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน ๔๒,๙๒๕ คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน ๒๖๔ คน ซึ่งนับว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) ๖ ประเทศ (ซาอุดีอาระเบีย คูเวต โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน) ทั้งนี้ กลุ่มประเทศ GCC มีผู้ติดเชื้อรวมเป็นจำนวนมากกว่า ๑๐๗,๐๐๐ คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า ๕๘๒ คน

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลลาฮ์ แห่งซาอุดีอาระเบีย ได้ตระหนักถึงการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคที่จะยากลำบากขึ้นในอนาคต เนื่องจากซาอุดีอาระเบียต้องเผชิญกับการปิดเมืองรอบสองประกอบกับวิกฤติราคาน้ำมันตกต่ำ

ที่มา <https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-05-12/saudi-arabia-to-introduce-24-hour-daily-curfew-across-the-kingdom-for-eid-holiday>

<https://www.aljazeera.com/news/2020/05/saudi-arabia-enforce-coronavirus-curfew-eid-200513061151389.html>

นางกนกพร จูทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓